

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ XÃ HỒNG LIÊM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM 2023

Chiều ngày 09/01/2023, Công đoàn cơ sở phối hợp với UBND xã tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2023. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Thanh Tuấn – Bí thư Đảng ủy và toàn thể cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách xã.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo UBND xã đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện KTXH năm 2022 và nhiệm vụ giải phát phát triển KTXH năm 2023; Ban Chấp hành Công đoàn xã đã trình bày báo cáo công tác công đoàn năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, báo cáo công khai thu chi tài chính năm 2022. Nhìn chung, đội ngũ CBCC trong năm qua tiếp tục có sự ổn định và trưởng thành trên nhiều mặt. Đến nay, có 85% cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách có trình độ Đại học; còn lại đang theo học Đại học và 70% cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách có trình độ trung cấp chính trị trở lên; có kinh nghiệm thực tiễn trong công tác chuyên môn, thường xuyên được rèn luyện, thử thách, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan và nhiệm vụ công đoàn. Tập thể cơ quan luôn đoàn kết, thống nhất, đoàn viên công đoàn nhiệt tình ủng hộ, tích cực tham gia vào các phong trào do Công đoàn phát động. Cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cơ bản đáp ứng yêu cầu công tác và phục vụ các hoạt động của công đoàn. Vì vậy, mặc dù ảnh hưởng rất lớn cử dịch bệnh Covid-19, nhưng xã đã hoàn thành 10/10 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022.

Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CBCC đã được công đoàn quan tâm tích cực, Công đoàn đã tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của đoàn viên công đoàn nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 01/6; tặng quà cho đoàn viên trong dịp tết Nguyên Đán; tặng quà cho đoàn viên nữ nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 (gồm 12 suất, mỗi suất 200.000đ); trực tiếp thăm hỏi khi đoàn viên ốm đau, tổ chức sinh nhật hàng quý cho đoàn viên.

Thảo luận tại hội nghị, đại diện các ngành, đoàn thể đã có nhiều ý kiến đóng góp về nội dung báo cáo và liên hệ với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình; đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm qua để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công tác công đoàn.

